

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN KỸ THUẬT SỐ DÀNH CHO HỌC SINH

Trong thế giới ngày nay, con cái chúng ta luôn có cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ và công cụ kỹ thuật số khác nhau. Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về trải nghiệm mà con quý vị có thể có và cung cấp cho quý vị một số khuyến nghị để quý vị cân nhắc khi muốn tìm cách hỗ trợ các em.



“

Quý vị là người hỗ trợ tốt nhất của con em mình để giúp chúng duy trì sự an toàn khi sử dụng internet và học cách trở thành một công dân kỹ thuật số.

”



- “Khả năng kết nối gia tăng đồng nghĩa với tầm quan trọng của việc dạy các học viên cách trở thành công dân kỹ thuật số có trách nhiệm cũng gia tăng. Chúng ta cần định hướng sự phát triển các năng lực để sử dụng công nghệ theo những cách có ý nghĩa, hiệu quả, tôn trọng và an toàn”. (Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, 2017)
- “95% thanh thiếu niên hiện nay cho biết họ sở hữu hoặc có thể tiếp cận điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, những kết nối di động này đang thúc đẩy các hoạt động trực tuyến lâu dài hơn: 45% thanh thiếu niên hiện nay nói rằng họ hầu như lúc nào cũng trực tuyến trên mạng internet.” (Trung tâm Nghiên cứu Pew, 2018)

Các Khuyến nghị về việc Sử dụng Công nghệ cho Quá trình Bồi dưỡng Kiến thức Mùa hè



ĐẢM BẢO GIAO TIẾP MỞ VỀ CÔNG NGHỆ.

Điều quan trọng là để con quý vị biết rằng chúng có thể tìm đến quý vị khi có câu hỏi hoặc thắc mắc mà chúng có thể gặp phải trong khi dành thời gian trực tuyến trên internet.



XEM XÉT THIẾT LẬP CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CỦA PHỤ HUYNH.

Các công cụ và nền tảng khác nhau có các biện pháp kiểm soát khác nhau dành cho phụ huynh. Sử dụng những công cụ này có thể giúp quý vị và con quý vị đạt được thành công bằng cách vẫn cho phép các con khám phá một cách an toàn.



CAM KẾT CÙNG GIA ĐÌNH THỰC HÀNH AN TOÀN TRỰC TUYẾN.

Các nguồn hỗ trợ như Bản cam kết về An toàn này (đây là sự hợp tác giữa Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích & Bị bóc lột và Nhà Trắng) có thể tạo điều kiện cho quý vị và con quý vị trao đổi về việc trở thành một công dân kỹ thuật số tốt.



NÓI CHUYỆN VỚI CON CỦA QUÝ VỊ VỀ BẠO LỰC MẠNG.

Việc đảm bảo con quý vị hiểu rõ về khái niệm bạo lực mạng (cyberbullying) thể giúp trẻ biết cách tìm trợ giúp nếu gặp phải bạo lực mạng và cách đối xử tôn trọng với người khác trên các nền tảng truyền thông xã hội.



CÂN NHẮC CÁC TÙY CHỌN CỦA QUÝ VỊ VỀ TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ.

Với tư cách là người giám hộ, quý vị đưa ra lựa chọn về thời điểm con quý vị có thể tiếp cận với các loại công nghệ khác nhau khi ở nhà. Các sáng kiến như "Wait Until 8th," (Đợi đến lớp 8), khuyến khích cha mẹ chờ đến khi con lên lớp 8 mới mua cho con một chiếc điện thoại thông minh, có thể hỗ trợ quý vị trong việc xem xét tất cả các tùy chọn khác nhau, bao gồm cả độ tuổi mà con quý vị nên bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh.

Tài nguyên Bổ sung

- Sử dụng Công nghệ để Hỗ trợ Học tập tại Nhà: CÁC MẸO ĐƠN GIẢN CHO PHỤ HUYNH CỦA TRẺ NHỎ.
- Video Công dân Kỹ thuật số Là gì (Hiểu biết chung)
- Bạo lực mạng Là gì? (stopbullying.gov)



RETHINK EDUCATION
North Carolina Department of Public Instruction



North Carolina Department of
PUBLIC INSTRUCTION